

## BÀI VIẾT TRUYỀN THÔNG MODEL ASEAN SUMMIT (MAS) IN DA NANG 2017

\*\*\*

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN tại Đà Nẵng năm 2017 (Model ASEAN Summit in Da Nang 2017). Chương trình kéo dài 3 tháng, từ ngày 10/8 đến ngày 01/10/2017 với tổng số người tham dự gồm hơn 200 học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Trải qua 3 vòng thi (viết luận, phỏng vấn, và đóng vai) cùng một số sự kiện bên lề (tập huấn, tọa đàm, v.v.), vào ngày 30/9 và ngày 01/10/2017, hội nghị mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN đã được tổ chức tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng với 50 đại biểu tham dự (là những học sinh – sinh viên xuất sắc được lựa chọn sau hai vòng thi đầu tiên).



*Các đại biểu và các diễn giả tại MAS 2017*

“Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN tại Đà Nẵng năm 2017 - (MAS 2017) với chủ đề “Sự di chuyển lao động trong Cộng đồng ASEAN – Labour mobility within ASEAN” là sân chơi học thuật, tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có cơ hội nâng cao kiến thức về ASEAN, về các vấn đề toàn cầu và khu vực; đồng thời phát triển kỹ năng về nghiên cứu, kỹ năng tranh biện, kỹ năng đàm phán và mở rộng mạng lưới giao tiếp xã hội.

Tham gia MAS 2017, đại biểu được đóng vai các quan chức cấp cao (nguyên thủ quốc gia, các Bộ trưởng chuyên ngành) các nước thành viên ASEAN để cùng thảo luận và hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề chung của khu vực. Các đại biểu đã trải qua lần lượt 4 phiên họp với thứ tự và tên gọi tương tự một hội nghị cấp cao ASEAN trên thực tế, gồm: Hội nghị quan chức cao cấp, Hội nghị các Bộ trưởng chuyên ngành, Hội nghị điều phối ASEAN, và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.



*Quý vị đại biểu, khách mời, các nhà tài trợ cùng học sinh, sinh viên có mặt tại buổi khai mạc chương trình*



*TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQĐHN phát biểu Khai mạc Hội nghị*



*Đại biểu tham gia chương trình đóng vai nguyên thủ quốc gia các nước thành viên ASEAN phát biểu*



*Tọa đàm giữa các đại biểu của Hội nghị với các diễn giả khách mời*



*Các đại biểu thể hiện sự đoàn kết trong buổi lễ Bế mạc Hội nghị*

Phát biểu tại Lễ Khai mạc MASDN 2017, TS. Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: "ASEAN đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chính trị thế giới với vị thế địa chính trị mang tính chiến lược cũng như sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. ASEAN hiện nay là một tổ chức liên quốc gia ở tâm khu vực, thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia thành viên để tăng cường tình đoàn kết, sự thịnh vượng, phát triển và ổn định cũng như giải quyết các tranh chấp và vấn đề trong khu vực. Nhận thức được sứ mạng quan trọng đó, chúng tôi vinh hạnh được tổ chức chương trình Mô phỏng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Tham gia sân chơi này, các tài năng trẻ của Đà Nẵng được đặt mình vào vị trí của các nhà ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thành viên ASEAN để thể hiện kiến thức và sự quan tâm đến những vấn đề nóng hổi liên quan đến vấn đề tự do dịch chuyển lao động trong ASEAN. Hi vọng rằng qua đó chúng ta sẽ ý thức được về những lợi ích cũng như có thể đề xuất những giải pháp để đối mặt với những thách thức mà vấn đề này đặt ra."